



ฉบับที่ 43/2566

วันที่ 26 ตุลาคม 2566

มิฉฉฉัพระบษดหนัก แอบอ้างชื่อ “กรมบัญชีกลาง” หลอกลงผู้รับบำนญและบุคคลในครอบครัว เตือนภัย!! อย่าหลงเชื่อ!!

นางสวททวพร ผาสข รงอธบตีกรมบัญชีกลาง ในฐนษโฆษกรมบัญชีกลาง เปดเผยว่ ด้วยขณะน้มีกลุ่มมิฉฉฉัพ ใต้โทรศัพท์ไปหาผู้รับบำนญและบุคคลในครอบครัว โดยแอบอ้างว่เป็นเจ้หน้าทีของกรมบัญชีกลางแจ้งว่ กรมบัญชีกลาง ให้ตรวจสอบและแก้ไขฐนษข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบำนญ หรือมีเงินบำนญที่ยังค้้งจ่ายจากกรมบัญชีกลาง โดยกลุ่มมิฉฉฉัพ จะใช้วิธีการหลอให้หลงเชื่อโดยสามารถบอกข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบำนญ เช่น ชื่อ สกุล หน่วยงานต้นสังกัด รวมทั้ง ส่งรูปถ่ายบุคคลอื่นแทน เพื่อหลอกลงว่เป็นเจ้หน้าทีของกรมบัญชีกลาง เพื่อให้ผู้รับบำนญหลงเชื่อ แล้วหลอกลง ให้ดำนเนินการต่าง ๆ เช่น แอดไลน์ สแกนไบหน้า กดลิงก์ ดววน้โหลดแอปพลิเคชัน เป็นต้น

"กรมบัญชีกลางขอเตือนภัย ผู้รับบำนญ อย่าหลงเชื่อทำตาม ไม่คุย ไม่บอกข้อมูลส่วนตัว ไม่ต้องดำนเนินการใด ๆ ตามทีมิฉฉฉัพแจ้งโดยเด็ดขาด เนื่องจกกรมบัญชีกลางไม่มีนโยบายให้เจ้หน้าทีโทรศัพท์หาผู้รับบำนญหรือบุคคล ในครอบครัวแต่อย่างใด ทั้งนี้ หากผู้รับบำนญหรือบุคคลในครอบครัวได้รับโทรศัพท์และแจ้งว่โทรมาจากกรมบัญชีกลาง ให้วางสายและไม่ควรสนทนาต่อ หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ call center ของกรมบัญชีกลาง 02 2706400 ในวันและเวลาทำการ หรือติดตามข้อมูลข่าวสารที่เป็นช่องทางของกรมบัญชีกลาง ดังนี้

- เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th
- facebook (กรมบัญชีกลาง The Comptroller General's Department)
- YouTube (กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง)
- instagram (cgd_news)
- twitter (@Newscgd)
- tiktok (กรมบัญชีกลาง cgd_news)
- CGD Application



ฉบับที่ 47/2566

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2566

กรมบัญชีกลางเตือนภัย!! ลิงก์ปลอมระบาด อย่ากด อย่าแชร์

นางสาวทิวาพร ผาสุข รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลางเปิดเผยว่า ตามที่มีการแชร์ข้อมูลในสื่อโซเชียลโดยให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันระบบบำนาญบำนาญและสวัสดิการรักษายาบาลหรือระบบ Digital Pension โดยมีการส่งลิงก์ไปตามกลุ่มไลน์ต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วยลิงก์ ดังต่อไปนี้

- (1) <https://testflight.apple.com/join/f3bl89tt>
- (2) <https://dps.vbn-th.cc/>
- (3) <http://dps.lo-th.cc/>
- (4) <http://dps.ox-th.cc/>

“กรมบัญชีกลางขอชี้แจงว่า ลิงก์ดังกล่าวเป็นลิงก์ปลอมที่มีฉ้อโกงทำขึ้นมาเพื่อหลอกลวง และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับใดๆ กับกรมบัญชีกลาง หากได้รับการแชร์ลิงก์ลักษณะนี้ ขอให้ผู้รับบำนาญและบุคคลในครอบครัวอย่าหลงเชื่อ และอย่ากดลิงก์โดยเด็ดขาด ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางไม่มีนโยบายโทรศัพท์หรือส่ง sms หรือไลน์ไปหาผู้รับบำนาญหรือบุคคลในครอบครัวแต่อย่างใด หากได้รับข้อมูลลักษณะนี้ อย่าให้ข้อมูลส่วนตัว อย่าสแกนใบหน้า อย่าแอดไลน์หรือแสกน QR Code หากมีข้อสงสัยให้ติดตามข่าวสารจากช่องทางต่าง ๆ ของกรมบัญชีกลางเท่านั้น เช่น

- เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th
- facebook (กรมบัญชีกลาง The Comptroller General's Department)
- YouTube (กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง)
- instagram (cgd_news)
- twitter (@Newscgd)
- tiktok (กรมบัญชีกลาง cgd_news)
- CGD Application

หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง 0 2270 6400 (60 คู่สาย)” โฆษกกรมบัญชีกลาง กล่าว



ฉบับที่ 13/2567

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567

เตือนภัย!! มิจฉาชีพอาละวาดไม่หยุด แอบอ้างชื่อ “กรมบัญชีกลาง”

หลอกหลวงผู้รับบำนาญ และบุคคลในครอบครัว

นางสาวทิวพร ผาสุข รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ปัจจุบันกรมบัญชีกลาง ยังคงได้รับแจ้งจากผู้รับบำนาญและบุคคลในครอบครัวของผู้รับบำนาญว่ามีกลุ่มมิจฉาชีพโทรศัพท์ไปหาและแจ้งให้ผู้รับบำนาญหรือทายาทผู้รับบำนาญดำเนินการต่าง ๆ เช่น การปรับปรุงบัญชีเงินฝากธนาคารที่รับบำนาญ การให้ติดต่อขอรับบำนาญหรือบำเหน็จดำรงชีพที่อ้างว่ายังค้างรับจากกรมบัญชีกลาง การแจ้งให้อัปเดตข้อมูลผ่านไลน์ การแจ้งให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันระบบ Digital Pension แอดไลน์เพิ่มเพื่อน สแกนใบหน้า และกดลิงก์ต่าง ๆ เป็นต้น แม้ว่ากรมบัญชีกลางได้แจ้งเตือนเกี่ยวกับมิจฉาชีพที่แอบอ้างชื่อกรมบัญชีกลาง โทรศัพท์หลอกหลวงผู้รับบำนาญและบุคคลในครอบครัวอย่างต่อเนื่อง แต่เพราะมิจฉาชีพมีการปรับปรุงเทคนิคทำให้หลอกหลวงได้อย่างแยบยลมากกว่าเดิม โดยการหลอกหลวงเหยื่อที่เฉพาะเจาะจง ทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเหยื่อ

โฆษกกรมบัญชีกลาง กล่าวเพิ่มเติมว่า วิธีการป้องกันไม่ให้เกิดเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ ต้องติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดจะได้รู้เท่าทันภัยรูปแบบใหม่ ๆ และที่สำคัญ อย่าหลงเชื่อทำตาม ไม่คุย ไม่บอกข้อมูลส่วนตัว ไม่ต้องดำเนินการใด ๆ ตามที่มิจฉาชีพแจ้งโดยเด็ดขาด เนื่องจากกรมบัญชีกลางไม่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่โทรศัพท์หาผู้รับบำนาญหรือบุคคลในครอบครัวแต่อย่างใด ทั้งนี้ หากผู้รับบำนาญหรือบุคคลในครอบครัวได้รับโทรศัพท์และแจ้งว่าโทรมาจากกรมบัญชีกลาง ให้วางสาย และไม่ควรสนทนาต่อ หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ call center ของกรมบัญชีกลาง หมายเลขโทรศัพท์ 0 2270 6400 ในวันและเวลาทำการ



ฉบับที่ 29/2567

วันที่ 23 เมษายน 2567

กรมบัญชีกลางย้ำและเตือนต่อเนื่อง ระวังมิจฉาชีพแอบอ้างชื่อกรมบัญชีกลาง อย่าหลงเชื่อ อย่าทำตาม

นางสาวทิวาพร ผาสุข รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ปัจจุบันกรมบัญชีกลาง ยังคงได้รับแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับมิจฉาชีพที่แอบอ้างใช้ชื่อผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลาง โทรศัพท์ไปหาผู้รับบำนาญและทายาท รวมทั้งประชาชนทั่วไปอย่างต่อเนื่อง โดยรูปแบบการหลอกลวงยังคงเป็นรูปแบบเดิมๆ เช่น โทรศัพท์สอบถามข้อมูลส่วนตัวและแจ้งข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญของผู้รับบำนาญรายนั้น ๆ แจ้งให้สแกน QR Code เพื่อให้แอดไลน์เพิ่มเพื่อน แจ้งให้ปรับปรุงบัญชีเงินฝากธนาคารที่รับบำนาญ แจ้งให้ติดต่อขอรับบำนาญหรือบำเหน็จดำรงชีพที่อ้างว่ายังค้างรับจากกรมบัญชีกลาง ให้อัปเดตข้อมูลผ่านไลน์ ให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันระบบ Digital Pension สแกนใบหน้า และกดลิงก์ต่าง ๆ เป็นต้น

“แม้ว่ากรมบัญชีกลางจะได้แจ้งเตือนเกี่ยวกับมิจฉาชีพที่แอบอ้างชื่อกรมบัญชีกลาง โทรศัพท์หลอกลวงผู้รับบำนาญ และบุคคลในครอบครัวอย่างต่อเนื่อง แต่เพราะมิจฉาชีพมีการปรับปรุงเทคนิคทำให้หลอกลวงได้อย่างแยบยลมากกว่าเดิม โดยการหลอกลวงเหยื่อที่เฉพาะเจาะจง ทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเหยื่อ วิธีการป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ ขอให้ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดจะได้รู้เท่าทันภัยรูปแบบใหม่ ๆ และที่สำคัญ อย่าหลงเชื่อทำตาม ไม่คุย ไม่บอกข้อมูลส่วนตัว ไม่ต้องดำเนินการใด ๆ ตามที่มิจฉาชีพแจ้งโดยเด็ดขาด เนื่องจากกรมบัญชีกลางไม่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่โทรศัพท์หาผู้รับบำนาญหรือบุคคลในครอบครัวแต่อย่างใด ทั้งนี้ หากผู้รับบำนาญหรือบุคคลในครอบครัวได้รับโทรศัพท์และแจ้งว่าโทรมาจากกรมบัญชีกลางให้วางสาย และไม่ควรสนทนาต่อ หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ call center ของกรมบัญชีกลางหมายเลขโทรศัพท์ 0 2270 6400 ในวันและเวลาทำการ” โฆษกกรมบัญชีกลาง กล่าว



ฉบับที่ 37/2567

วันที่ 28 มิถุนายน 2567

กรมบัญชีกลางห่วงใย เตือนภัยมิจฉาชีพหลอกลวง แอบอ้างชื่อกรมบัญชีกลาง

นางสาวทิวาพร ผาสุข รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่กรมบัญชีกลาง ได้ประชาสัมพันธ์เตือนภัยให้ระวังมิจฉาชีพแอบอ้างชื่อกรมบัญชีกลางหลอกลวงให้ดำเนินการต่างๆ เป็นระยะ แต่ปัจจุบัน กรมยังคงได้รับแจ้งเบาะแสจากผู้รับบำนาญและประชาชนทั่วไปอย่างต่อเนื่อง ว่ามีมิจฉาชีพแอบอ้างชื่อกรมบัญชีกลาง ชื่อผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ หลอกลวงว่ามีเงินที่ค้างรับจากกรมบัญชีกลางและให้ดำเนินการตามที่มิจฉาชีพแจ้ง ซึ่งบางรายต้อง สูญเสียทรัพย์สิน ดังนั้น จึงขอเตือนผู้รับบำนาญและทายาท รวมทั้งประชาชนทั่วไป ให้ระมัดระวังมิจฉาชีพ โดยติดตามข้อมูล ข่าวสารจากช่องทางการประชาสัมพันธ์ของกรมบัญชีกลางหรือช่องทางที่น่าเชื่อถือจากภาครัฐอย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ ซึ่งรูปแบบและวิธีการที่มิจฉาชีพใช้หลอกลวงผู้รับบำนาญและประชาชน มีหลายรูปแบบที่ทำให้หลงเชื่อ ดังนี้

1. โทรศัพท์สอบถามและแจ้งข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ ต้นสังกัด ข้อมูลเงินเดือน บำเหน็จบำนาญ และแจ้ง ให้ดำเนินการต่าง ๆ เช่น ปรับปรุงบัญชีธนาคาร แจ้งให้ติดต่อขอรับบำนาญตกค้าง แจ้งให้ติดต่อขอรับเงิน ช.ค.บ. แจ้งให้สแกน QR Code เพื่อแอดไลน์เพิ่มเพื่อนและอัปเดตข้อมูลผ่านไลน์ ให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน โดยใช้ชื่อ Digital Pension สแกนใบหน้า และกดลิงก์ต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งกรมบัญชีกลางไม่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่โทรศัพท์หาผู้รับบำนาญหรือบุคคลในครอบครัวแต่อย่างใด

2. สร้างไลน์ปลอม โดยใช้ชื่อกรมบัญชีกลางหรือกระทรวงการคลัง และใช้ภาพอาคารกระทรวงการคลัง อาคาร กรมบัญชีกลางหรือโลโก้กระทรวงการคลังและโลโก้กรมบัญชีกลาง เป็นภาพโปรไฟล์ และแจ้งข้อมูลต่างๆ เช่น แจ้งข้อมูล เกี่ยวกับการปรับปรุงฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ โดยส่งรูปภาพหนังสือราชการปลอมและบัตรข้าราชการปลอม ที่แอบอ้าง ใช้ชื่อกรมบัญชีกลาง ชื่อผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลาง เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันกรมบัญชีกลาง ไม่มีช่องทางประชาสัมพันธ์ผ่านไลน์ (LINE Official) แต่อย่างใด

3. สร้างหนังสือราชการปลอม เช่น หนังสือมอบอำนาจ หนังสือแจ้งการอัปเดตฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐและการตรวจสอบสิทธิต่างๆ เป็นต้น โดยส่งทาง e-mail ไลน์ sms และเพจ facebook ที่เกี่ยวกับการลงทุนหรือเพจกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งกรมบัญชีกลางไม่มีนโยบายส่งหนังสือราชการทาง sms หรือ facebook แต่อย่างใด

“แม้ว่ากรมบัญชีกลางจะได้แจ้งเตือนภัยเกี่ยวกับมิจฉาชีพที่แอบอ้างชื่อกรมบัญชีกลาง โทรศัพท์หลอกลวงผู้รับบำนาญ และบุคคลในครอบครัวอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันก็ยังคงมีผู้ตกเป็นเหยื่อและได้รับความเสียหาย เพราะมิจฉาชีพเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการ หลอกลวง โดยการพูดคุยให้หลงเชื่อและทำตาม ซึ่งวิธีการป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ ขอให้ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด จะรู้เท่าทันภัยรูปแบบใหม่ ๆ และที่สำคัญอย่าหลงเชื่อทำตาม ไม่คุย ไม่บอกข้อมูลส่วนตัว ไม่ต้องดำเนินการใด ๆ ตามที่มิจฉาชีพแจ้ง หากพบไลน์ปลอมอย่าคลิกเพิ่มเพื่อนเด็ดขาด เพื่อป้องกันการเข้าสู่ระบบของไลน์ปลอม แต่ถ้าเข้าสู่บัญชีแล้วให้บล็อกทันที เพื่อป้องกันการรับข้อความหรือการติดต่อจากผู้ใช้งานไลน์ปลอม ส่วนกรณีที่ได้รับ sms ส่งลิงก์เว็บไซต์ปลอมมาให้กดรับ หากไม่แน่ใจ ห้ามคลิกเข้าสู่เว็บไซต์โดยเด็ดขาด หากเผลอคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ไปแล้ว ห้ามคลิกปุ่มหรือลิงก์อื่น ๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นั้น ให้คลิกปิด เว็บไซต์ทันที กรณีได้รับ sms ส่งหนังสือราชการที่ระบุว่ามาจากกรมบัญชีกลาง หรือได้รับโทรศัพท์แจ้งว่าโทรมาจาก กรมบัญชีกลางให้วางสาย ไม่ควรสนทนาต่อและไม่คลิกหรือกดข้อความใด ๆ หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ call center ของกรมบัญชีกลาง หมายเลขโทรศัพท์ 0 2270 6400 ในวันและเวลาทำการ” โฆษกกรมบัญชีกลาง กล่าว



ฉบับที่ 56/2567

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2567

กรมบัญชีกลางห่วงใยผู้รับบำนาญ เตือนภัยมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นกรมบัญชีกลาง

นางสาวทิวาพร ผาสุข รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ปัจจุบันยังคงมีชาวอย่างต่อเนืองว่ามีมิจฉาชีพแอบอ้างชื่อกรมบัญชีกลาง ชื่อผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ ในเอกสารราชการปลอม รวมทั้งโทรศัพท์แจ้งให้ดำเนินการต่างๆ เช่น การขอรับบำเหน็จดำรงชีพ บำเหน็จตกทอด ซึ่งบางรายต้องสูญเสียทรัพย์สิน ดังนั้น จึงขอเตือนผู้รับบำนาญและทายาท รวมทั้งประชาชนทั่วไปให้ระมัดระวังมิจฉาชีพ โดยติดตามข้อมูลข่าวสารจากช่องทางการประชาสัมพันธ์ของกรมบัญชีกลางหรือช่องทางที่น่าเชื่อถือจากภาครัฐอย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ

“กรมบัญชีกลางไม่มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่ติดต่อหาผู้รับบำนาญหรือทายาท เพื่อให้ดำเนินการต่างๆ เกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญ การขอรับบำเหน็จตกทอด บำเหน็จดำรงชีพ การปรับปรุงบัญชีเงินฝากหรือการปรับปรุงฐานข้อมูลส่วนตัวแต่อย่างใด และปัจจุบันมิจฉาชีพมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบในการหลอกลวงอย่างต่อเนื่อง โดยการพูดคุยให้หลงเชื่อและทำตาม ซึ่งวิธีการป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ ขอให้ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด จะารู้เท่าทันภัยรูปแบบใหม่ ๆ และที่สำคัญอย่าหลงเชื่อทำตาม ไม่คุย ไม่บอกข้อมูลส่วนตัว ไม่ต้องดำเนินการใด ๆ ตามที่มิจฉาชีพแจ้ง หากพบไลน์ปลอมหรือไลน์ที่ไม่น่าเชื่อถือ รวมทั้งได้รับ sms ที่ส่งลิงก์ต่าง ๆ มาให้กดรับ หากไม่แน่ใจ ห้ามคลิกโดยเด็ดขาด กรณีได้รับ sms ส่งหนังสือราชการที่ระบุว่ามาจากกรมบัญชีกลาง หรือได้รับโทรศัพท์แจ้งว่าโทรมาจากกรมบัญชีกลางให้วางสาย ไม่ควรสนทนาต่อ และไม่คลิกหรือกดข้อความใด ๆ เพราะนั่นคือมิจฉาชีพอย่างแน่นอน” โฆษกกรมบัญชีกลางกล่าว

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ call center ของกรมบัญชีกลาง หมายเลขโทรศัพท์ 0 2270 6400 ในวันและเวลาทำการ